

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๘/๕๗๓



กน๓ 187-6
๑๑ ๒๑๒๖
13-50

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 779 กน๓.
รับที่(อีเมล)
วันที่ 23 มี.ค. 2566 17.40

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่งดงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๑๔๑๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่งดงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการส่งเสริมการสร้างคนดีตามหลักการทางศาสนาที่ถูกต้องเพื่อสืบสานและรักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่งดงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินงานใน ๒ ส่วนหลัก ได้แก่ การอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) และการพัฒนาศักยภาพเด็กและครูผู้สอน มีวัตถุประสงค์ในการลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ที่จะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพในการศึกษาเล่าเรียน ควบคู่กับการขัดเกลาให้เป็นคนดีบนพื้นฐานหลักการทางศาสนา และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เห็นควรพิจารณาให้มีการประเมินผลการดำเนินการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เนื่องจากยังมีพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ที่มีการเรียนการสอนด้านหลักการทางศาสนาในวันเสาร์ - อาทิตย์ อาทิ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด รวมถึงควรมีการประเมินผลการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันที่ผ่านมาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในเรื่องการลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลต่อมิติสัมพันธ์ภาพในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการให้มีความต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป

๒. เห็นควรพิจารณาทบทวนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กและครูผู้สอน เนื่องจากมีเป้าหมายคล้ายคลึงกับบางโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนาต้นกล้าเยาวชนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีเป้าหมายส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ผู้สอนศูนย์ตาดีกาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาและนำความรู้มาใช้ในการจัดการศึกษา โดยควรพิจารณาบูรณาการกิจกรรมการพัฒนา

/ศักยภาพ...

ศักยภาพเด็กและครูผู้สอนดังกล่าวกับกิจกรรมในโครงการอื่น ๆ แทนการขอรับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะโครงการหรือกิจกรรมใหม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและสังคม
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๓๔๒๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๒๗
E-mail: montip@nesdc.go.th